

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- VHTT
V/v trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố
trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá XXII

TP. Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Thường trực HĐND thành phố Hải Dương.

Trên cơ sở nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND thành phố về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; UBND thành phố có ý kiến như sau:

Trong những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố và UBND phường, xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hàng năm, chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố hướng dẫn UBND phường, xã thực hiện việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu dân cư văn hóa gắn với nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ban hành Công văn số 3056/UBND-VHTT ngày 15/12/2021, Công văn số 3088/UBND-VHTT, ngày 30/11/2023 của UBND thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nhìn chung, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa triệt để, nhất là trong việc tang, còn tình trạng tại đám tang chưa sử dụng vòng hoa luân chuyển, vẫn sử dụng nhiều vòng hoa gây lãng phí.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục:

* Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đối với đoàn viên, hội viên. Đồng thời phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo được dư luận mạnh mẽ, phê phán các hủ tục mê tín, lạc hậu trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

* Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND phường, xã thực hiện một số giải pháp sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Quyết định số 308/2005/QĐTTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương và các quy định khác có liên quan.

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí, chống phô trương, hình thức. Kịp thời biểu dương những gia đình thực hiện tốt và phê phán những gia đình thực hiện chưa tốt.

- Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, phường, xã thực hiện nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong việc đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, khu dân cư văn hóa, phường đô thị văn minh.

- UBND các phường, xã:

+ Phát huy vai trò người đứng đầu chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và trưởng thôn, khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lồng ghép vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương.

+ Chỉ đạo các thôn, khu dân cư tiếp tục rà soát đưa các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào nội dung hương ước, quy ước của thôn, khu dân cư. Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các quy định quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo thôn, khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của các gia đình khi có việc cưới, việc tang. Yêu cầu các gia đình ký bản cam kết với UBND phường, xã tổ chức việc cưới (khi đăng ký kết hôn), tổ chức việc tang (khi làm giấy chứng tử) theo quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

+ Yêu cầu Ban tổ chức Lễ tang thường xuyên nhắc nhở gia đình có người từ trần thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

+ Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống.

+ Phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng của thành phố xử lý vi phạm trong vấn đề môi trường, trật tự đô thị,...

UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố Hải Dương./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- VP HĐND & UBND Tp;
- Lưu: VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Thu Hà